



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๗๐

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี/ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์/  
ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพบว่า คณะฯ ยังคงมีบัญชีเงินฝากกองทุนแอทองฟาร์ม ซึ่งเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่มีมติให้นำกองทุนแอทองฟาร์มรวมกับกองทุนคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยให้ถือตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้คณะฯ จัดทำบัญชีย่อยควบคุม โดยสำนักงานตรวจสอบภายในได้เคยให้ข้อเสนอแนะให้คณะฯ พิจารณาปิดบัญชีเงินฝากกองทุนฯ โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนคณะฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารฯ

คณะสัตวศาสตร์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกองทุนแอทองฟาร์ม และกองทุนคณะฯ มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงไม่สามารถปิดบัญชีกองทุนแอทองฟาร์มและนำเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนคณะฯ ได้

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้นำเงินฝากกองทุนแอทองฟาร์ม รวมเข้ากับ กองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอยู่ในการควบคุมของกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้คณะสัตวศาสตร์ฯ ยืนยันการไม่ขอใช้ดอกผลที่เกิดขึ้นจากกองทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมอื่นของคณะสัตวศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ ต้องใช้หลักเหตุและผล ในกรณีที่มีการดำเนินงานของกองทุนไม่มีความเคลื่อนไหวควรพิจารณาแนวทางการยุบ หรือรวมเข้ากับกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเงินฝากกองทุนแอทองฟาร์ม  
รวมเข้ากับกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอยู่ในการควบคุมของ  
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และให้กองแนะแนวฯ สรุปรายชื่อของกองทุนดังกล่าว  
แจ้งคณะสัตวศาสตร์ฯ ทราบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ดอกผลของกองทุนฯ ให้ใช้สำหรับการให้ทุน  
แก่นักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์ฯ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ